



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๗๘

ที่ สธ ๐๔๐๖.๖/ ๖๑๗๗ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค

ตามที่กรมควบคุมโรคได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ  
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมควบคุมโรค  
ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  
และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น

กองบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เห็นควรแจ้งหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงผลของคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี  
ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามประกาศที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



ประกาศกรมควบคุมโรค  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามประกาศกรมควบคุมโรค ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคพิจารณาส่งข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มพูนสมรรถนะที่สำคัญให้แก่ข้าราชการกลุ่มดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสิทธิภาพต่อไป แล้วนั้น

กรมควบคุมโรค โดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมควบคุมโรค ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวฐิติพร กันวิหค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
๒. นางสาวนันทกา แก้วประจุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของกรอบสังขมประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอภิรักษ์ เปรตปวี)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค